

ภัยที่มากับอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทั่วโลก เพราะเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจ และพาณิชย์ในด้านต่างๆ ช่วยในเรื่องการลดระยะเวลาและต้นทุนในการติดต่อสื่อสาร แต่ผู้ใช้บริการนั้นยังขาดความรู้ในการใช้งานและวิธีป้องกัน หากปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว ก็ทำให้ตนเองเดือดร้อน เช่น การโพสต์ข้อความลงกระทู้ แล้วทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย และตนเองคิดว่าไม่มีใครรู้ว่าตนเองเป็นใคร การถูกขโมยเลขที่บัตรเครดิตไปใช้งาน การถูกขโมย account อินเทอร์เน็ตไปใช้งาน การถูกลบข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และการถูกปล่อยไวรัสไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการได้รับอีเมลล์ขยะเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมและอยู่ใกล้ชีวิตเยาวชนมากที่สุด ช่วยให้เยาวชนสามารถค้นคว้าหาความรู้ และสาระได้อย่างมากมาย ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลมากทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะอวดความคล่องตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ นอกจากมีการคุยทางโทรศัพท์ การพูดคุยที่นิยมมากของวัยรุ่น คือการแชท ซึ่งผลกระทบเป็นอันตรายจะเห็นว่ามีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการแชทกันมาก เด็กผู้หญิงหลงกลวง โดนละเมิดทางเพศ บางรายสูญเสียทรัพย์สิน ที่รุนแรงมากที่สุดคือสูญเสียชีวิต



ในปัจจุบันนี้พบว่าวัยรุ่นจะชอบแชทกันภายหลังกันดัดพบ ทำให้ผู้ปกครองเป็นห่วงมาก เด็กอาจจะไม่กลัวอันตราย แต่ผลด้านลบออกมามากมาย การถูกล่อลวง เมื่อผู้ปกครองพูดก็ไม่เชื่อฟัง จึงทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย สำหรับภัยจากการแชทนั้น เป็นภัยที่พบได้ง่ายและเป็นภัยที่พบบ่อยที่สุด บางครั้งเราอาจกำลังสนทนากับบุคคลที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากเรา ถ้าหากเราเผลอให้ข้อมูลไป เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือนัดเจอกัน เราอาจจะตกเป็นเหยื่อของบุคคลเหล่านั้นได้

นอกจากนั้นเมื่อเด็กเล่นเกมออนไลน์ ก็ถือว่าเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง เพราะเมื่อเล่นแล้วทำให้ไม่อยากหยุดเล่น อยากได้คะแนนเยอะๆ อยากชนะผู้อื่น ปัจจุบันเกมออนไลน์มีมากมาย บางเกมล่อลวงไปในทางลามกอนาจาร มีการนำเสนอภาพที่รุนแรง บางเกมมีการขายของ หลายคนตกเป็นเหยื่อ เพราะโดนหลอกล่อซื้อของที่อยู่ในเกม เมื่อเด็กติดเกมแล้วจะทำให้บั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงจะทำให้เสียการเรียนด้วย ผู้ปกครองจึงต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

สำหรับภัยจากการท่องเว็บในการโฆษณาหลอกลวงขายสินค้าก็พบเป็นจำนวนมากเช่นกัน เมื่อจ่ายเงินแล้วแต่กลับไม่ได้ของก็มี หรือหากดาวน์โหลดเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือไวรัสก็อาจเข้าเครื่องได้ ภัยจากอีเมลล์ก็พบไวรัสได้เช่นกัน ถ้าหากได้รับเมลล์จากบุคคลที่เราไม่รู้จักเข้ามา ก็ควรลบทิ้ง การโพสต์ข้อความในเว็บบอร์ด กระดานถามตอบ อาจมีข้อความที่ชวนเชื่อโกหกบ้าง จริงบ้าง

เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเนื่องมาจากประโยชน์มากมายมหาศาลที่มีอยู่เราสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต แต่ประโยชน์มากมายมหาศาลนั้นอาจมีโทษมหาศาลได้เช่นกัน